
 

  

  

  

112. fundur Stúdentaráðs  

Fimmtudagur 13. júní 2024 kl. 17:00  

Fundaritari: Hanna Karin 

Mættir: Silja Rún (forseti), Hanna Karin (varaforseti), Ragnheiður Rós (fjármálastjóri), Bryndís, 

Rakel, Kristbjörg, Karen Ósk, Margrét Lillý, Brynjar Már, Katrín Agnes (Kumpáni), Inga María 

(Alþjóðanefnd) 

 

Fundur settur: 17:05 

Dagskrá 112. fundar Stúdentaráðs 

1. Kynning frá Silju samskiptastjóra HA 

- Silja samskiptastjóri HA inn á fundinn og kynnti sig fyrir nýkjörnu stúdentaráði. 

- Hún sagði frá því að það væri búið að ráða í nýja starfið sem gegnir heitinu 

“Verkefnastjóri námsamfélags". Hún heitir Valgerður og mun hefja störf þann 5. 

ágúst. 

- Silja lýsti einnig fyrir stúdentaráði hver helstu störf markaðs- og kynningarnefndar 

væru. 

- Rakel Rún spurði Silju nánar út í þetta starf og hvaða verkefni það felast innan þess 



 

2. Útilega SHA 

- Það kom tillaga frá stúdentaráði um að hafa útileguna aðeins eina nótt (frá laugardegi 

til sunnudags). Ástæðan er sú að fleiri stúdentar eru líklegri til þess að sækja 

útileguna ef það er aðeins ein nótt. 

- Enn á eftir að ákveða staðsetningu en framkvæmdastjórn fer í það að staði. 

 

3. Nýnemadagar 

- Engar nýjar upplýsingar varðandi nýnemadaga. 

- Aðildafélög þurfa að fara huga að staðsetningu nýnemahittinga svo hægt sé að fara 

auglýsa þá betur. 

 

4. Önnur mál 

- Umfjöllun um heimasíðuna 

o Hvað finnst stúdentaráði mikilvægt á heimasíðunni? 

▪ Að aðildafélögin séu með stórt pláss og aðgengilegar upplýsingar. 

▪ Hagsmunamál 

- Heyra í LÍS um að fá helstu niðurstöður úr könnun þeirra. Þá getur Rakel Rún farið 

með þær upplýsingar áfram á gæðaráðsfund. 

 

Fundi slitið: 17:39 


